

# เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบขั้นบันได

การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในระยะเริ่มต้นนั้น ได้จ่ายให้เฉพาะผู้สูงอายุที่ฐานะยากจน ขาดผู้ดูแล โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดำรงชีวิตได้ตามสภาพในภาวะการณ์ครองชีพปัจจุบัน ต่อมาในปี 2552 รัฐบาล ได้มีนโยบายในการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ โดยการจ่ายเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ ทุกคนที่มาขอขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพ คนละ 500 บาทต่อเดือน เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุ โดยถือว่าเป็นสิทธิสำหรับผู้สูงอายุทุกคนที่มีสัญชาติไทย อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่ได้ลงทะเบียนและยื่นความประสงค์ขอรับเบี้ยยังชีพ แต่มีข้อยกเว้นสำหรับผู้สูงอายุที่เป็นข้าราชการบำนาญ และผู้สูงอายุที่รับเงินเดือน สวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐบาลจะไม่สิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ และกรณีผู้พิการหรือป่วยด้วยโรคเอดส์ที่ได้รับเบี้ยความพิการหรือเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์แล้ว หากมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ ก็สามารถรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้

รัฐบาลปัจจุบัน ภายใต้การบริหารของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้มีนโยบายเร่งด่วนให้ปรับอัตราเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามช่วงอายุที่เรียกว่า การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอัตราขั้นบันได โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้เสนอคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ (กผส.) มีมติมอบหมาย ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบขั้นบันไดเป็น 4 ช่วง ดังนี้

อายุ 60 – 69 ปี	จะได้รับ	600 บาท/คน/เดือน
อายุ 70 – 79 ปี	จะได้รับ	700 บาท/คน/เดือน
อายุ 80 – 89 ปี	จะได้รับ	800 บาท/คน/เดือน
อายุ 90 ปีขึ้นไป	จะได้รับ	1,000 บาท/คน/เดือน

โดยเริ่มจ่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม 2554 เป็นต้นไป สำหรับผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณถัดไป (1 ตุลาคม - 30 กันยายน ของปีถัดไป) สามารถลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล หรือสำนักงานเขตของกรุงเทพมหานคร) ที่ตนมีภูมิลำเนาอยู่ ภายในเดือนพฤศจิกายน ของทุกปี (ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน) ผู้สูงอายุสามารถแจ้งความจำนงเลือกรับเงินเบี้ยยังชีพเป็นเงินสด หรือโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารก็ได้ ซึ่งขณะนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ได้ดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุใน 3 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2555 (ตุลาคม - ธันวาคม 2554) ไปแล้ว แต่ยังเป็นในอัตราเดิม คนละ 500 บาทไปก่อน โดยคาดว่าภายในเดือนมกราคม 2555 จะสามารถจ่ายเงินส่วนต่างเบี้ยยังชีพแบบขั้นบันไดย้อนหลังให้ผู้สูงอายุเพิ่มจากอัตราเดิมได้ รวมทั้งจะดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพแบบขั้นบันไดให้แก่ผู้สูงอายุทุกคนได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 เป็นต้นไป

